

Cổ phiếu blue chip là gì?

Cổ phiếu blue chip (tạm dịch là cổ phiếu hàng đầu) là cổ phiếu của các công ty có danh tiếng, vững mạnh về tài chính, kinh doanh thành công và luôn vượt qua những cơn sóng gió của nền kinh tế. Các công ty này có tiềm năng tăng trưởng cao trong dài hạn và tạo ra lợi nhuận bền vững.



Hầu hết các cổ phiếu blue chip là cổ phiếu của các công ty đầu ngành, những công ty tốt nhất. Các công ty này thường đã hoạt động thành công trong nhiều năm và có mức vốn hóa thị trường rất cao.

VD: Cổ phiếu của **ngân hàng Vietcombank (VCB)**, cổ phiếu của **Vinamilk (VNM)**, cổ phiếu của **công ty cổ phần FPT (FPT)** là một số cổ phiếu blue chip tiêu biểu trên thị trường Việt Nam.

Lợi ích của việc đầu tư vào các cổ phiếu blue chip là gì?



Các cổ phiếu blue chip được coi là phương tiện đầu tư dài hạn có giá trị cao. Lịch sử đã cho thấy các cổ phiếu này đem lại sự tăng trưởng tốt cho các danh mục đầu tư dài hạn.

Với sức mạnh tài chính, uy tín trên thị trường, mô hình kinh doanh vững chắc và tăng trưởng ổn định, các cổ phiếu blue chip thường ít rủi ro hơn so với các cổ phiếu khác. Vì thế, các cổ phiếu blue chip luôn được xem là các khoản đầu tư an toàn và vững mạnh.



Khi có suy thoái kinh tế, các nhà đầu tư sẽ muốn chuyển sang những khoản đầu tư an toàn. Các công ty có cổ phiếu blue chip đem lại sự an toàn do có ban điều hành giỏi có thể giúp công ty vượt qua các giai đoạn khó khăn của nền kinh tế và vạch ra các chiến lược tăng trưởng dài hạn cho công ty để có thể tạo ra lợi nhuận bền vững. Nếu thị trường chứng khoán trải qua giai đoạn suy giảm, các nhà đầu tư không cần phải lo lắng về khoản đầu tư vào các cổ phiếu blue chip vì các cổ phiếu này thường giảm ít hơn thị trường.



Các công ty blue chip do có dòng tiền ổn định nên cũng trả cổ tức tương đối thường xuyên. Việc chi trả cổ tức cũng giúp chống ảnh hưởng của lạm phát.

Quý mở nào đầu tư vào các cổ phiếu blue chip?

Quý Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu blue chip trên thị trường Việt Nam vì vậy đem lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư.

Từ đầu năm tới ngày **07/08/2015**, lợi nhuận của Quý Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF là **10,57%**.

